
 

   หนา้ 1 จาก 11 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 

บริษัท  ซิตี ้สตีล  จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. 

สถานทีป่ระชุม      หอ้งทพัพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง                      

                             ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 1) คุณวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั 

2) คุณคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั รองประธานกรรมการบริษทั/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3) คุณสาธิต พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/กรรมการผูจ้ดัการ 

4) คุณสุพตัรา  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

5) คุณเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั/รองกรรมการผูจ้ดัการ 

6) คุณมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

8) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

9) คุณบุญทิพย ์ เพช็รรุย ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานสนบัสนุน/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) คุณกมล วรวชัร เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

2) คุณชลธิชา อินสวา่ง เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15.20 น. 

                   คุณวบิูลย ์           พงศรั์ตนเดชาชยั     ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.   การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการรับมอบฉนัทะรวม 51 รายนบัจาํนวนหุน้ได ้226,962,186 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 75.65 ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 103 กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้น

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2.   ระเบียบการลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจาํนวนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถือ 

ซ่ึงในการออกเสียงของผูถื้อหุ้น 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถือทั้งหมด โดยไม่



 

   หนา้ 2 จาก 11 

 

สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได ้สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้กบัผูรั้บมอบฉนัทะ จะมีคะแนน

เสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

3.  การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้าํหนดไว ้หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียกบัวาระท่ีนาํมาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้ง

และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4.  ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามไดเ้ม่ือผูด้าํเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ี

ประชุมแสดงความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพื่อผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง โดยผูด้าํเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอให้ผูท่ี้ประสงค์

ลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกมือข้ึนเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีทาํการเก็บคะแนน สําหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลงมติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจาํนวน

ราย จาํนวนเสียง และจาํนวนร้อยละทศนิยมสองตาํแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ี

ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือใน

บตัรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถทาํการ

แกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านได ้

7.  การเก็บบตัรลงคะแนน 

7.1  บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเอง  

7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ให้ลงคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หน้าท่ีจะทาํการเก็บบตัรลงคะแนน

พร้อมกนัทั้งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้ตวัแทนของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ี

ประชุม โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

มาทาํการนบัคะแนนเสียงเพี่อความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวนัที ่29 พฤศจิกายน 2556 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 

29 พฤศจิกายน 2556 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมจาํนวน 11 หนา้ ตามท่ีแนบมาให้ผูถื้อหุ้นทุก

ท่านแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 และ

หากผูถื้อหุน้ท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอให้มีการระบุช่ือผูถื้อ

หุน้ท่ีมีขอ้สงสยัหรือซกัถาม และระบุช่ือผูต้อบในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะนาํไปพิจารณาเพื่อดาํเนินการ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 51 ราย จาํนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556/2557  

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ในรายงานประจาํปี 2557 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน 

รายงานดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2556/2557 โดยวาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้

ใหท่ี้ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาส

ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบปี 2556/2557  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557

ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้ และงบกระแสเงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม

กนัน้ีแล้ว โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด ผูส้อบบญัชีของบริษทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบ

การเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้อนุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม    

2557 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 51 ราย จาํนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาํไร และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556/2557 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลสําหรับผล

ประกอบการปี 2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จาํนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีไดก้าํหนดไวป้ระมาณร้อยละ 40 ของกาํไร

สุทธิหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คาํนวณมาจากกาํไรสุทธิ

ของงบการเงินรวมจาํนวน 148,579,396 บาท ซ่ึงคณะกรรมการเห็นควรใหก้าํหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล วนัศุกร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2557 

 กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล วนัศุกร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

โดยอตัราเงินปันผลจ่ายในปี 2556/2557 นอ้ยกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ี

จะใชเ้งินกาํไรสะสมดงักล่าวเพื่อการลงทุนในอนาคต และในการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ี ผูไ้ดรั้บเงินปันผล

จะไดรั้บเครดิตภาษี ซ่ึงจ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2556/2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ี

ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุ้น ไม่ไดแ้จง้ช่ือในท่ีประชุม ไดส้อบถามวา่ทางบริษทัมีแผนการขยายธุรกิจหรือไม่ เน่ืองจาก

ฐานะทางการเงินของบริษทัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี แต่มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราเพียงร้อยละ 32 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ทางบริษทั มี

แผนการขยายธุรกิจโดยไดมี้การจดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ CT UNIVERSAL CO., LTD. ท่ีเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

จาํหน่ายสินคา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม สินคา้ท่ีใชใ้นการอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ 

 ผูถื้อหุ้น นายรุ่งโรจน์ นภาอมัพร ได้แสดงความคิดเห็น ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีมีอตัรา

คงท่ี 0.16 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2555, 2556, และ 2557 คิดเป็นร้อยละ 34.55, 38.33, และ 

32.31 ของกาํไรสุทธิโดยอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิควรจะอยูท่ี่ร้อย

ละ 39 ถึง 41 นอกจากน้ีจากการติดตามผลประกอบการของบริษทั ในปี 2557 อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี นกั

ลงทุนจึงมีความคาดหวงัว่าบริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีใกล้เคียงร้อยละ 40 และขอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใกลเ้คียงอตัราร้อยละ 40 ในปีหนา้ 

 ผูถื้อหุ้น นายชวาพงษ์ วสุธาพิทกัษ์ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า เม่ือปี 2555 ไดมี้การทกัทว้งเก่ียวกบั

การขอใหบ้ริษทั จ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีใกลเ้คียงร้อยละ 40 จึงขอฝากคณะกรรมการบริษทัให้ช่วย

พิจารณาอีกคร้ัง 

 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดแ้นะนาํวา่การจ่ายเงิน

ปันผลนอกจากการจ่ายเป็นเงินสดแล้ว การจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือการออก WARRANT คือ 
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ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิในการจะซ้ือหุ้นสามญั ก็เป็นอีกทางเลือกในการจ่ายเงินปันผล จึงฝากทาง

คณะกรรมการบริษทัรับไปพิจารณา 

• คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะนาํไปพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2556/2557 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 50 ราย จาํนวนเสียง 223,912,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.66 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย 

งดออกเสียง 1 ราย จาํนวนเสียง 3,050,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.34 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมี

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายคมกริช  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร  

2)  นายเจริญพงษ ์  องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

3)  นายอนุตร     ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา่สมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งต่ออีกวาระ ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายคมกริช  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

2) นายเจริญพงษ ์  องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

3) นายอนุตร  ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 1) ประวติัของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2 

 2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 

 3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ว่าในคร้ังน้ีทางบริษทัได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ในวนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มี

คุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งทางจดหมาย ท่ี 88/3 หมู่ท่ี 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

2. ส่งทาง E-mail ท่ี city@wkpgroup.com 

mailto:city@wkpgroup.com
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3. โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-782064-68 

โดยการเสนอช่ือผู ้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ

คณะกรรมการ เร่ิมตน้ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2557 และส้ินสุดในวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 ผลปรากฏวา่ไม่มี

ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด 

ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้าํเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือ

ซกัถามก็เปิดโอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

ในการลงมติวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 3,000 หุ้น ทาํให้มีผูถื้อหุ้น

เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 52 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้226,965,186 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.66 

1) นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย   กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 

 ผูถื้อหุน้จาํนวน 52 ราย จาํนวนเสียง 226,965,186 เสียง มีมติดงัน้ี 

• เห็นดว้ย  จาํนวน 226,965,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

ในการลงมติวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 368,100 หุ้น ทาํให้มีผูถื้อ

หุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 53 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้227,333,286 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.78 

2) นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล   กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 

 ผูถื้อหุน้จาํนวน 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดงัน้ี 

• เห็นดว้ย จาํนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

3) นายอนุตร ตันตราภรณ์   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 ผูถื้อหุน้จาํนวน 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดงัน้ี 

• เห็นดว้ย จาํนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2557/2558 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ถึงแมว้า่ในปีท่ีผา่นมากลุ่มบริษทัจะมีผลการดาํเนินงานท่ีดี

ข้ึน แต่โครงสร้างทางการเมืองท่ียงัคงไม่แน่นอนและอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการปฏิรูป ยงัคงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศในอนาคต จากความไม่แน่นอนดงักล่าว บริษทัจึง

เห็นสมควรท่ีจะกําหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2557/2558ให้เท่ากับปี 

2556/2557 ดงัน้ี 
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 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการบริษทั   คร้ังละ 18,500 บาท 

 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 

 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการตรวจสอบ   คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือน

และโบนัสแล้ว และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ

คิดเห็นได ้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2557/2558 ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557/2558 

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบั

ของบริษทั ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน

สําหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2557/2558 ดงัน้ี 

1) นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ 

2) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 

3) นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2421 หรือ 

4) นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 

โดยกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,270,000 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 

2556/2557 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนอีก 1 บริษทั และมีปริมาณรายการทางบญัชีท่ี

เพิ่มข้ึน รวมถึงข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ

มาตรฐานการบญัชีท่ีเปล่ียนไป จึงทาํใหมี้รายการตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

 

ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูมี้ขอ้สงสัยและซกัถาม นายชวาพงษ ์วสุธาพิทกัษ์ ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสือ

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 โดยให้เพิ่มคาํวา่ “หรือ” ต่อจากรายช่ือผูส้อบบญัชีรายการ

ท่ี 1-3 

• คณะกรรมการบริษทัรับทราบและนาํไปดาํเนินการ 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ให้เป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี  2557/2558  จํานวน 1 ,270 ,000  บาท ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง  

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ใน

คร้ังน้ีตอ้งมีผูถื้อหุ้นซ่ึงนบัจาํนวนหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดคือ 

100,000,000 หุ้น ซ่ึงมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และทางบริษทัได้

ประกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557

ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2557 ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งทางจดหมาย ท่ี 88/3 หมู่ท่ี 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

2. ส่งทาง E-mail ท่ี city@wkpgroup.com 

3. โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-782064-68 

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 5 

กนัยายน 2557 และส้ินสุดในวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผา่นช่องทาง

ท่ีบริษทักาํหนด และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ

คิดเห็นได ้ 

-ไม่มีผู้เสนอเร่ืองพจิารณาในวาระอืน่ๆ-  

 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 

ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ไดแ้สดงความคิดเห็นสืบเน่ืองจากวาระท่ี 4 โดยมีความคิดเห็น

เหมือนผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นต่อวาระดงักล่าวไปแลว้ สําหรับอตัราการจ่ายเงินปัน

ผลในอตัราร้อยละ 32.31 ซ่ึงมีส่วนต่างจากอตัราร้อยละ 40 โดยคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10 ลา้น

บาท ถือเป็นจาํนวนเงินท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของงบการเงิน

รวมท่ีบริษทัมีอยูป่ระมาณ 600 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดแ้จง้วา่ตอ้งการเก็บเงินจาํนวนน้ีไวส้ําหรับการ

ลงทุนในบริษทัยอ่ย จึงมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบริษทั และซกัถามต่อในเร่ือง

ของบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ CT UNIVERSAL CO., LTD. ท่ีก่อตั้งข้ึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงว่า 

mailto:city@wkpgroup.com
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เพราะเหตุใดจึงเลือกการลงทุนท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ

อยา่งไร 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงในท่ีประชุมว่า 

ประเทศท่ีบริษทัเล็งเห็นความสาํคญัในการขยายธุรกิจใหม่นั้นอยูท่ี่ประเทศจีน แต่การดาํเนินการใน

การจดัตั้งบริษทัและดาํเนินงานเป็นไปได้ยากเม่ือเทียบกบัฮ่องกงซ่ึงสามารถทาํได้ง่ายกว่า โดย

บริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่น้ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้

อุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ โดย 

(1) นําสินค้าในหลายอุตสาหกรรมท่ีผลิตในประเทศจีน มาจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ         

ภายใตช่ื้อและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั 

(2) ใชเ้ป็นช่องทางในการลงทุนในต่างประเทศ 

 ผูถื้อหุน้ นายรุ่งโรจน์ นภาอมัพร ไดใ้ห้คาํแนะนาํวา่อตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายท่ีไดแ้สดงไวใ้น

ตารางในวาระท่ี 4 ควรจะใส่เป็นอตัราท่ีจ่ายจริงไม่ใช่อตัราโดยประมาณ และควรแสดงเป็นอตัรา

ร้อยละท่ีมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง เพื่อความชดัเจน และในส่วนการจดัทาํเอกสารควรจดัทาํให้ถูกตอ้ง

ไม่ควรเกิดขอ้ผิดพลาด และจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มให้สวยงาม นอกจากนั้นไดท้าํการสอบถามเก่ียวกบั

แผนธุรกิจในอนาคตและการลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งได้แนะนาํให้คณะกรรมการบริษทั

ประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริษทั เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทั 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงในท่ีประชุมว่า 

ทางบริษทัไดมี้การจดัทาํแผนธุรกิจ ทั้ง 1 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเชิง

ลึกต่อสาธารณะชนไดเ้น่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั และแผนอาจมี

การเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ หากไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจนทางบริษทัจะยงัไม่ให้ข่าวเพื่อ

ไม่ให้ส่ือหรือผูถื้อหุ้นเขา้ใจผิด สําหรับการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ ทางบริษทัไดใ้ห้ข่าวต่อส่ือท่ีมา

ขอสัมภาษณ์ในทุกๆ ไตรมาส โดยการให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนการเผยแพร่ข่าวของส่ือจะข้ึนอยู่กบัส่ือว่าจะเผยแพร่ในช่วงเวลา

ใด สาํหรับการจดัทาํเอกสารทางบริษทัจะรับไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงต่อไป 

 ผูถื้อหุน้ นายชวาพงษ ์วสุธาพิทกัษ ์ไดส้อบถามถึงเร่ืองความคืบหนา้ของธุรกิจการให้เช่าคลงัสินคา้

ของบริษทัยอ่ย และการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคต 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงในท่ีประชุมว่า

สาํหรับธุรกิจการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ของบริษทันั้นจะดาํเนินงานโดยบริษทัยอ่ยคือ บริษทั สยาม ไอโซ 

โปร จาํกดั ซ่ึงบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจคือมีลูกคา้ตกลงเช่าคลงัสินคา้ก่อน บริษทัจึง

ก่อสร้างคลงัสินคา้ให้กบัลูกคา้ และปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการหาลูกคา้และยงัไม่มีการลงทุน

เพิ่มเติม เน่ืองจากในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจน้ีมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก 
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 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดแ้สดงความคิดเห็น

และสอบถามดงัน้ี 

(1)   การท่ีบริษทัมีนโยบายในการผลิตผลิตภณัฑ์ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้นั้นเป็นขอ้ดีของบริษทั 

แต่ในกรณีท่ีมีคาํสั่งซ้ือเป็นจาํนวนมากทางบริษทัมีแผนในการผลิตอยา่งไร 

(2)   การลงทุนในบริษทั CT UNIVERSAL CO., LTD. มีรูปแบบการลงทุนอยา่งไร มีการลงทุน

ร่วมหรือไม่ 

(3)   บริษทัมีเป้าหมายของธุรกิจในปีหนา้อยา่งไร 

(4)   แนะนาํใหแ้สดงผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระผา่นทาง Projector เพื่อความโปร่งใส 

• นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงในท่ีประชุมดงัน้ี 

(1) ปัจจุบนับริษทัย่อยคือบริษทั มาร์ค เวิลด์ไวด์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 

50 และบริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงยงัคง

เพียงพอต่อการผลิตในกรณีท่ีมีคาํสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาเป็นจาํนวนท่ีมากข้ึน 

(2) สําหรับการลงทุนในบริษทั CT UNIVERSAL CO., LTD. นั้น บริษทัไดล้งทุนผา่นทาง

บริษทั สยาม ไอโซ โปร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

และบริษทั สยาม ไอโซ โปร จาํกดั ถือหุ้นใน CT UNIVERSAL CO., LTD. ในสัดส่วน

ร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม สินคา้อุปโภคและสินค้า

บริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบนับริษทั

ย่อยดงักล่าวไดจ้ดัตั้งเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่ไดมี้การโอนเงินออกไปเพื่อชาํระค่าหุ้นใน

บริษทัยอ่ย ซ่ึงทางบริษทัยงัอยูใ่นระหวา่งการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(3) เน่ืองจากรายได้ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 เป็นรายไดจ้ากการขายใน

ประเทศ และประมาณร้อยละ 5 เป็นรายไดจ้ากการส่งออกไปยงัต่างประเทศ ดงันั้นบริษทั

จึงมีการตั้งเป้าหมายโดยรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจะขยายตวัสอดรับกบั GDP ของ

ประเทศ 

(4) การแสดงคะแนนเสียงบนจอแสดงผลของ Projector ในปีหน้าบริษทัจะปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ 

 ผูถื้อหุน้ นายวาชรัตน์ นนัทเสน ไดส้อบถามเร่ืองคะแนนรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจด

ทะเบียน (CGR) ท่ีบริษทัได ้3 ดาว วา่บริษทัมีแนวทางท่ีจะปรับปรุงใหไ้ดม้ากกวา่น้ีหรือไม่ 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงในท่ีประชุมว่า

เน่ืองจากรอบระยะเวลาบญัชีและรอบการทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน (CGR) 

ของทางบริษทัไม่ตรงกบัรอบระยะเวลาบญัชีปกติ ทาํให้มีการใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ไปประเมิน

รายงานของบริษทัในรอบบญัชีก่อนซ่ึงยงัมีขอ้มูลไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินใหม่ จึงส่งผล
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ให้ผลคะแนนของบริษทัไดเ้พียง 3 ดาว แต่ในคร้ังถดัไปทางบริษทั คาดว่าจะมีผลคะแนนท่ีดีข้ึน 

เพราะทางบริษทัไดมี้การปรับปรุงรายงานการกาํกบัดูแจกิจการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใหม่ท่ี

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แนะนาํแลว้ 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 

                           

       นายวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั  (ประธานท่ีประชุม) 

 

      ลงช่ือ        รับรองรายงานการประชุม 

               

     ( นายวบิูลย ์พงศรั์ตนเดชาชยั )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


